

HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON QUY ĐỊNH VỀ ĐEO KHẨU TRANG VÀ XÉT NGHIỆM COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

Khẩu trang

Tất cả học sinh và nhân viên của BPS, bất kể tình trạng tiêm chủng, phải đeo khẩu trang trong khuôn viên trường và suốt tuyến đường di chuyển trên xe bus màu vàng khi trở lại trường học vào Tháng 9.

Khẩu trang phải che kín mũi và miệng, đảm bảo không có kẽ hở giữa mặt và khẩu trang. Vui lòng truy cập [tại đây](#) để xem hướng dẫn các khẩu trang hợp lệ. Không phải đeo khẩu trang khi thực hiện giãn cách trong các trường hợp:

- khi nghỉ giải lao;
- khi ăn hoặc uống;
- khi ở bên ngoài

Gia đình phải chuẩn bị khẩu trang cho con mình. Các nhân viên có trách nhiệm tự trang bị khẩu trang. Khu học chánh sẽ cung cấp khẩu trang y tế cho những cá nhân đến trường, hoặc điều khiển phương tiện chuyên dụng của trường mà không có khẩu trang.

Nếu học sinh vi phạm quy định này, lãnh đạo nhà trường sẽ tham khảo ý kiến của phụ huynh/người giám hộ, Dịch Vụ Sức Khỏe, và/hoặc Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt (nếu có) xem có trường hợp ngoại lệ hay không, hay học sinh phải tuân thủ kỷ luật theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử của BPS. Các nhân viên vi phạm quy định này sẽ bị xử lý tương tự như khi vi phạm các quy định của Hệ Thống Trường Công Lập Boston.

Khách đến thăm được phép vào khuôn viên trường vi phạm quy định này sẽ được nhận một khẩu trang y tế để đeo khi ở trường hoặc cơ sở BPS khác. Những khách từ chối đeo hoặc tháo khẩu trang trong quá trình tham quan sẽ được yêu cầu ra khỏi trường.

Miễn trừ Khẩu trang

Những học sinh đang dùng thuốc, có hành vi hoặc các vấn đề khác về sức khỏe sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi việc đeo khẩu trang hoặc che mặt không an toàn. Tắm chắn hoặc rào cản vật lý có thể là một giải pháp thay thế cho khẩu

trang như một sự miễn trừ trong một số trường hợp, tùy thuộc vào quy trình phê duyệt được nêu dưới đây.

Cần có xác nhận của bác sĩ về việc miễn trừ yêu cầu đeo khẩu trang. Việc miễn trừ có thể được cấp mà không cần xác nhận của bác sĩ cho những học sinh có IEP hoặc kế hoạch 504 đề cập đến khả năng đeo khẩu trang hoặc chứng minh tình trạng sức khỏe/thể chất hoặc tình trạng khuyết tật, về bản chất khiến việc đeo khẩu trang không an toàn cho học sinh.

Việc miễn trừ phải được lãnh đạo trường phê duyệt với sự tham vấn của y tá trường, Giám đốc Cấp cao của Dịch vụ Y tế, Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt (nếu có) và Ủy ban Y tế Công cộng Boston nếu có thể. Tất cả các trường hợp miễn trừ khẩu trang phải được nhập vào Aspen. Y tá trường học hoặc lãnh đạo nhà trường sẽ theo dõi danh sách học sinh được miễn trừ khẩu trang, và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm về những trường hợp miễn trừ này. Cho đến khi được chấp nhận miễn trừ, học sinh phải tuân theo các điều khoản chung theo quy định đeo khẩu trang của BPS.

Đối với các vận động viên, Hệ Thống Trường Công lập Boston sẽ áp dụng hướng dẫn đeo khẩu trang mới nhất do Hiệp Hội Vận Động Viên Liên Trường Massachusetts (“MIAA”) ban hành. Vận động viên và khán giả sẽ phải đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện thể thao trong nhà.

Xét nghiệm COVID-19

Hệ Thống Trường Công Lập Boston sẽ cung cấp xét nghiệm gộp mẫu COVID-19 miễn phí, tự nguyện và bảo mật trong trường học cho học sinh và nhân viên Năm Học 2021-2022. BPS đặc biệt khuyến khích tất cả học sinh và nhân viên, bất kể tình trạng tiêm chủng, tham gia vào chương trình xét nghiệm gộp mẫu. Càng nhiều người xét nghiệm thường xuyên, chúng tôi càng có dữ liệu tốt hơn. Phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc phải hoàn thành [mẫu chấp thuận](#) cho con của họ để đủ điều kiện tham gia xét nghiệm này. Mỗi gia đình sẽ nhận được liên kết riêng đến mẫu chấp thuận cho từng học sinh.

- Có ba phương pháp xét nghiệm COVID-19 chính được áp dụng trong trường được điều hành bởi các đối tác của CIC Health:
 - **Lịch trình xét nghiệm nhanh COVID** - Với sự [chấp thuận](#) của gia đình và các nhân viên, trường học sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho học sinh (‘nhóm’). Nếu có trường hợp “nhóm” dương tính, từng mẫu riêng lẻ của nhóm dương tính sẽ được kiểm tra bằng một xét nghiệm tiếp theo.
 - **Xét nghiệm những học sinh có triệu chứng nhiễm COVID-19** - Bất kỳ

học sinh nào phản ánh về triệu chứng bất kỳ của COVID-19 sẽ được xét nghiệm nhanh. Bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm.

- **Xét nghiệm và Lưu trú** - Được tài trợ bởi Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học, xét nghiệm và lưu trú cho phép những cá nhân không có bất kỳ triệu chứng nào đã tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính ở lại trường trong 7 ngày lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày. Nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm lâm sàng của BPS, CIC Health, sẽ triển khai một nhóm để quản lý các xét nghiệm hàng ngày cho những người đủ điều kiện.